

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Phát huy giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững” sau khi triển khai đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, lịch sử cách mạng của quê hương, ý chí, nghị lực của người Thái Bình, tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm bản lề 2023.

Khơi dậy niềm tự hào

Theo đồng chí Trịnh Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Quá trình xây dựng và phát triển của mảnh đất và con người Thái Bình đã tạo lập, hình thành nên những giá trị truyền thống, trở thành nét tiêu biểu trong văn hóa, con người Thái Bình, đó là tinh thần yêu nước, cách mạng, đoàn kết, khoan dung; ý chí kiên cường bất khuất; cần cù, sáng tạo, hiếu học. Những giá trị, sức mạnh về văn hóa, con người Thái Bình ấy đã và đang được Đảng bộ tỉnh quán triệt sâu sắc, xuyên suốt qua các thời kỳ với những chủ trương, định hướng lớn được cụ thể hóa trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo điều kiện, thời cơ, thuận lợi để các địa phương thu hẹp khoảng cách lợi thế, tiệm cận về vốn, khoa học công nghệ thì việc khơi dậy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, con người, phát huy các giá trị văn hóa, con người là một việc làm có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, để phát triển Thái Bình nhanh, bền vững, việc phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh

con người Thái Bình, làm cho các giá trị đó mãi là hành trang, là cội rễ, động lực và trở thành sức mạnh nội sinh của sự phát triển là đòi hỏi khách quan, yêu cầu cấp thiết hiện nay. Chính vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững”; đồng thời, tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong năm 2023 - năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Sau hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề tới tất cả cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Theo đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy: Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2023, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng

về phát huy giá trị, văn hóa, con người Việt Nam; những giá trị văn hóa, con người Thái Bình trong quá trình phát triển. Từ đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, lịch sử cách mạng của quê hương Thái Bình, ý chí, nghị lực của con người Thái Bình; cố vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy các giá trị văn hóa, con người để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc.

Tạo chuyển biến tích cực trong hành động

Trên cơ sở các nội dung chuyên đề, các cấp, các ngành bước đầu đã cụ thể hóa thành hành động thiết thực gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả. Ông Lại Lương Thiện, Bí thư Chi bộ thôn An Ninh, xã Thụy Khê (Thái Thụy) cho biết: Đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thúc đẩy năm 2023, từ đầu năm đến nay, bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tập trung huy động các nguồn lực để nâng cấp nhà văn hóa thôn. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chúng tôi đã

huy động được trên 100 triệu đồng để nâng cấp nhà văn hóa thôn và đến nay đã cơ bản đáp ứng các tiêu chí nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, tạo điều kiện thuận lợi để bà con tối sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và thắt chặt thêm tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Bùi Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thụy Bình cho biết: Thực hiện chuyên đề năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền địa phương đặt ra đó là tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động 16 câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; phấn đấu năm 2023, 100% các thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa. Ngoài ra, địa phương tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án khu dân cư kiểu mẫu tại địa phương; đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng một số công trình phúc lợi trên địa bàn.

Tại Trường THPT Bắc Duyên Hà, thực hiện chuyên đề năm 2023, mới cán bộ, giáo viên đều xây dựng kế hoạch của cá nhân, xác định đảm nhận những



Phong trào văn hóa văn nghệ ở xã Thụy Bình (Thái Thụy) lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

khâu khó, việc khó (như đảm nhận đội tuyển học sinh giỏi, giáo dục học sinh chăm tiến, tham gia các hội thi...); tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy. Cô giáo Hoàng Thị Gấm, giáo viên bộ môn Lịch sử cho biết: Trong các tiết học, tôi thường tích hợp các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương vào trong bài giảng, qua đó tạo động lực để các em học sinh nỗ lực, phấn đấu trong học tập, có lý tưởng sống cao đẹp, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Lỗ, Phó Bí thư trưởng trực Huyện ủy Hưng Hà, Hưng Hà là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng, là quê hương của nhiều nhà trí thức đại khoa, những danh nhân văn hóa tự xây dựng một số công trình phúc lợi trên địa bàn.

Tại Trường THPT Bắc Duyên Hà, thực hiện chuyên đề năm 2023, mới cán bộ, giáo viên đều xây dựng kế hoạch của cá nhân, xác định đảm nhận những

huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo và sắp tới sẽ ban hành nghị quyết về giảm tải ngoại ngữ trong các trường học để sẵn sàng cho công cuộc hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, địa phương đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thái Bình nhanh, bền vững, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 24.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,8%.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Bám sát các nội dung chuyên đề năm 2023, Sở sẽ tập trung tham mưu các giải pháp nhằm khơi dậy, phát huy niềm tự hào nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Thời gian qua, địa phương đặc biệt tập trung đầu tư cao cho giáo dục, Ban Chấp hành Đảng bộ

riêng, trở thành “thương hiệu” văn hóa, con người Thái Bình đó văn hóa, con người trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh to lớn phát triển Thái Bình nhanh, bền vững. Phát huy toàn diện và đầy đủ các nguồn lực văn hóa; chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của quê hương. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập, phát triển bền vững. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Thái Bình mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.

Với các nội dung cụ thể, sát với thực tiễn của tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, tin rằng chuyên đề sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh giành được nhiều thành tựu hơn nữa, sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

ĐÀO QUYN

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ



Đoàn Thanh niên phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) tặng quà cựu thanh niên xung phong trên địa bàn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tổ chức đoàn, hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) các cấp đã quan tâm triển khai kịp thời và hiệu quả công tác này.

Bác Hồ đã từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thấm nhuần tư tưởng đó, những năm qua, Thành đoàn Thái Bình phối hợp với Hội Cựu TNXP thành phố tổ chức nhiều buổi tọa đàm, nói chuyện truyền thống, sinh hoạt chi đoàn, hành trình về địa chỉ đỏ, kể chuyện theo sách về các tấm gương anh hùng... Qua những gương người thật, việc thật và những câu chuyện “truyền lửa” đã giúp nhiều bạn trẻ có nhận thức sâu sắc về tình yêu nước, ý thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong học tập, công tác, sinh hoạt, nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đất nước. Em Đinh Phương Linh, lớp 7A4, Trường THCS Lương Thế Vinh chia sẻ: Qua những lần được nghe các

bác Hội Cựu TNXP kể chuyện, cảm nhận trong em là sự tôn kính và lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc. Đặc biệt, những lời căn dặn của Bác Hồ dành cho chúng em là “ngọn đuốc sáng” dẫn lối cho thế hệ trẻ không ngừng học tập, rèn luyện và phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội.

Anh Vũ Mạnh Hoàng, Bí thư Thành đoàn Thái Bình cho biết: Thành đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; phối hợp truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên. Trong năm 2022, Thành đoàn đã phối hợp với Hội Cựu TNXP cùng cấp tổ chức được 23 hoạt động về nguồn, hành trình về địa chỉ đỏ; 34 buổi sinh hoạt nói chuyện truyền thống, gặp mặt nhân chứng lịch sử; xây dựng, tu sửa 2 nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 300 triệu đồng, tặng 110 suất quà trị giá trên 30 triệu đồng cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng; tổ chức 39 buổi ra quân về sinh, chính trang nghĩa trang liệt sĩ.

KHUÂN PHƯƠNG

ĐỒNG HƯNG Thăng nhân đạo, trao yêu thương

Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Đông Hưng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy tình yêu thương, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo như một “mệnh lệnh từ trái tim” nhân lên những việc làm tử tế trong cộng đồng.

Tháng nhân đạo năm nay ở huyện Đông Hưng được mở đầu bằng buổi khám bệnh cho hơn 200 người cao tuổi tại xã Đông Á. Ông Đoàn Minh Đức, 93 tuổi cho biết: Được này tôi bị ho kéo dài mà không biết là bệnh gì, may mắn có bác sĩ về khám nói tôi bị viêm họng, cấp thuốc miễn phí cho tôi điều trị. Tôi còn được các bác sĩ tư vấn cách ăn, ngủ, đi lại, nhất là cách điều trị, phòng viêm họng và một số bệnh thường gặp của người già để sống lâu, sống khỏe, tôi rất phấn khởi, yên tâm làm theo.

Còn với em nhỏ hoàn cảnh khó khăn như Nguyễn Thu Thảo, lớp 1A, Trường Tiểu học Đông Phong, xã Đông Quan, sinh ra đã thiếu sự quan tâm, tình yêu thương của bố, 3 mẹ con phải ở nhờ trong ngôi nhà của ông bà ngoại thì những phần quà, lời động viên của Hội CTĐ huyện, lãnh đạo xã, Ban giám hiệu... đã thể hiện sự quan tâm rất lớn đối với em. Thu Thảo chia sẻ: Nhận được quà của các cô, các bác con rất vui. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của các cô, các bác. Cùng lớp với Thảo, em Đào Thị Thu Trang cũng được đón nhận quà, đồ dùng học tập, bánh kẹo của các cấp hội CTĐ, cấp ủy, chính quyền và nhà trường trao tặng. Đây sẽ là sự động viên, khích lệ để các em vượt khó, tiếp tục đến trường.

Nhắc đến hoàn cảnh của bà Trần Thị Sa, 75 tuổi, xã Trọng Quan, bà con lối xóm đều thương cảm. Suốt mấy chục năm qua bà Sa sống trong căn nhà mái ngói đã xuống cấp nghiêm trọng. Mơ ước về ngôi nhà kiên cố tránh nắng mưa khi tuổi xế chiều của bà đã trở thành hiện thực khi được Hội CTĐ huyện kết nối, hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng. Ngôi nhà

mái bằng khàng trang sẽ được khánh thành trong tháng 5 này. Bà Sa chia sẻ: Tôi nhiều bệnh, bệnh cho hơn 200 người cao tuổi tại xã Đông Á. Ông Đoàn Minh Đức, 93 tuổi cho biết: Được này tôi bị ho kéo dài mà không biết là bệnh gì, may mắn có bác sĩ về khám nói tôi bị viêm họng, cấp thuốc miễn phí cho tôi điều trị. Tôi còn được các bác sĩ tư vấn cách ăn, ngủ, đi lại, nhất là cách điều trị, phòng viêm họng và một số bệnh thường gặp của người già để sống lâu, sống khỏe, tôi rất phấn khởi, yên tâm làm theo.

Để bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/ Đioxin, người bị tai nạn rủi ro đột xuất, người có hoàn cảnh khó khăn, trong tháng nhân đạo năm 2023 các cấp hội CTĐ triển khai kêu gọi xây dựng quỹ nhân đạo trên toàn tỉnh, tiếp tục tăng

cường vận động sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền trong hoạt động phát triển tổ chức hội, phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” cổ vũ hành động tử tế, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đề cao giá trị nhân đạo trong cộng đồng. Ông Lại Minh Chính, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đông Hưng cho biết: Trong tháng 5 này, chúng tôi sẽ tổ chức khánh thành 1 hồ trợ kịp thời cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/ Đioxin, người bị tai nạn rủi ro đột xuất, người có hoàn cảnh khó khăn, trong tháng nhân đạo năm 2023 các cấp hội CTĐ triển khai kêu gọi xây dựng quỹ nhân đạo trên toàn tỉnh, tiếp tục tăng

tổ chức xã hội tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, ý nghĩa hơn nữa. Các cấp hội tiếp tục khảo sát lập danh sách những địa chỉ nhân đạo để tổ chức trợ giúp và trợ giúp kịp thời. Tăng cường tuyên truyền, vận động đầy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện. Mục tiêu trong tháng nhân đạo năm nay các cấp hội CTĐ toàn huyện phấn đấu vận động nguồn lực đạt từ 200 - 300 triệu đồng để trợ giúp từ 300 - 500 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ 70 địa chỉ nhân đạo; hội CTĐ đang bảo trợ; hỗ trợ 1 học sinh nghèo vượt khó 1 triệu đồng/tháng. Vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 công trình nhà vệ sinh trường học trị giá 500 triệu đồng và nhiều hoạt động thiết thực khác...

Những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời mà các cấp hội CTĐ huyện Đông Hưng đang thực hiện không chỉ phát huy tốt vai trò cầu nối trong việc đưa các nhà hảo tâm đến với những mảnh đời bất hạnh mà còn lan tỏa nghĩa cử cao đẹp đồng lòng chủ đề của tháng nhân đạo: “Từ trái tim mỗi chúng ta - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

HIẾU NGHĨA



Ngôi nhà tình nghĩa của bà Trần Thị Sa, xã Trọng Quan được Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng hỗ trợ đã sắp hoàn thành.